

มาสด้าบุกตลาดเมืองปทุมฯ ชิงพื้นที่รอบนอกกรุง

เทพ

กรุงเทพฯ – ประเทศไทย, 4 กันยายน 2557 – บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าขยายเครือข่ายศูนย์บริการมาตรฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่กำลังเบ่งบาน โดยเฉพาะการเร่งเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ ภายใต้รูปลักษณ์ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ของมาสด้า MCIMazda Corporate Identity ซึ่งเป็นรูปแบบโชว์รูมที่มาสด้าได้มีการปรับปรุงภาพลักษณ์รูปแบบใหม่หมด โดยล่าสุดชุดโชว์รูมมาสด้า ในจังหวัดปทุมธานี รองรับการเดินทางในเขตรอบนอกกรุงเทพฯ ที่ธุรกิจกำลังขยายตัวและมีการเคลื่อนย้ายของประชากรออกสู่นอกเมืองมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรองรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่มาสด้าจะแนะนำสู่ตลาด โดยเฉพาะเทคโนโลยี สกายแอคทีฟ ที่กำลังได้รับการจับตามองจากวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ ทั้งมาสด้า3 และมาสด้า ซีเอ็กซ์-5 ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงอยู่ในตลาดปัจจุบัน

มร. โซอิจิ ยูกิ ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับการเปิดตัวโชว์รูมมาสด้า จังหวัดปทุมธานี นับเป็นแห่งที่ 39 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และเป็นโชว์รูมแห่งที่ 154 ของมาสด้า ตามนโยบายการขยายเครือข่ายโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบในย่านชานเมืองที่ลูกค้ามีกำลังซื้อสูง และกำลังเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ที่เจริญเติบโต มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และเพื่อรองรับการบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมาสด้ากำลังเร่งขยายโชว์รูมให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 160 แห่งภายในสิ้นปีนี้

สำหรับบรรยากาศภายในงานเปิดตัวในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ ไว้มากมาย อาทิ การแสดงบรรเลงเพลงจากวงดุริยางค์ของเด็กนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล การแสดงชุดพิเศษในสไตล์ญี่ปุ่น ที่เน้นความกลมกลืนของวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อมสนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตกับบทเพลงอันไพเราะของนักร้องชื่อดัง เบลล์

ไซน่าดอลส์ พร้อมกันนี้ลูกค้าที่เข้าร่วมงานยังได้เติมอิมกับอาหารรสชาติอร่อยหลากหลายเมนู

ทางด้านผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง นายสมศักดิ์ โพธิ์ใบกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโต้แกลเลอรี (ปทุม

ธานี) จำกัด กล่าวว่า โชรูมมาสต้าแห่งใหม่นี้ มีความครบวงจรและสมบูรณ์แบบ ถือว่าเป็นโชรูมมาสต้าที่ใหญ่ที่สุด ในจังหวัดปทุมธานี โดยรูมสาขานี้จำหน่ายรถยนต์ใหม่ การบริการหลังการขาย และยังมีศูนย์ซ่อมตัวถังและอบสีด้วย ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังมีส่วนรับรองลูกค้าวีไอพี ส่วนซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ส่วนให้คำปรึกษา ส่วนการเงิน และส่วนอื่นๆ พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี และให้คำปรึกษารวมทั้งช่างเทคนิคฝีมือดี และมีประสบการณ์งานซ่อมรถยนต์มาสต้ามาอย่างยาวนาน พร้อมดูแลลูกค้าทุกคนเป็นพิเศษ ด้วยประสบการณ์ที่ผมเคยร่วมงานกับมาสต้ามาก่อน และคลุกคลีอยู่กับรถยนต์มาสต้ามาตั้งแต่มาสต้าเข้ามาบุกเบิกในประเทศไทย และผมจะนำเอาประสบการณ์ต่างๆ เหล่านั้นมาปรับใช้เพื่อ สร้างให้มาสต้าเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของลูกค้าได้อย่างเร็วที่สุด